

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 15 cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bắc Giang, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã phát biểu nhận định nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn,

thách thức. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước tăng khá; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển ổn định. Trong thời gian tới, các vị đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cần đẩy mạnh thể chế hóa các quy thời các cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để các địa phương chủ động áp

dụng thực hiện cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương; xem xét, tháo gỡ các khó khăn về nguồn lực, có cơ chế để khai thác, huy động mạnh mẽ các nguồn lực từ kinh tế tư nhân, có chính sách phát triển hệ thống doanh nghiệp trong nước...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Hùng Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Nội dung dự án Luật được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu, phiên họp thứ 30 của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội và hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật được kết cấu thành 16 chương và 209 điều. Các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: giám sát việc thi hành án hình sự; những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự; quy định của pháp nhân; quy định tổ chức cho phạm nhân lao động; tổ chức cho phạm nhân lao động; quy định tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành

xong án phạt tù; chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ giáo dục đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi; thi hành án tử hình; quyền, nghĩa vụ và xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại; thủ tục thi hành án đối với phạm nhân thương mại; cưỡng chế thi hành đối với phạm nhân thương mại; chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 22/5, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và khu công nghiệp phục vụ

nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 với chiều dài tuyến đường 34,42km, quy mô đường cấp III đồng bằng, bề rộng mặt đường 11m. Dự án có tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo đúng kế hoạch...

Đến nay, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

đã cập nhật đầy đủ các dự án, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt trước đó và được điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch chung đồng thời triển khai bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiến độ.

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1069/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Theo đó, bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ với diện tích 200ha (không bao gồm phần diện tích 50ha dự kiến phát triển cảng sông nội địa). Đến nay, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ đã triển khai hoàn thành các bước.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các địa phương

MTTQ HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

dựng Đảng, chính quyền, giám

sát và phân biện xã hội có bước

phát triển quan trọng, phát huy

tốt quyền làm chủ của nhân

dân...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và chỉ ra những

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

trong đó thực hiện xử lý về tài chính theo kết quả kiểm toán với số tiền trên 17,4 tỷ đồng.

Đối với 13 kết luận của Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành của tỉnh, Quỳnh Phụ đã xử lý, thu hồi 3,016 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám nắm, theo dõi, chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các địa phương, đơn vị trong huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý sai phạm và các tư hình khắc phục của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện

hạn chế trong nhiệm kỳ qua; danh hiệu gia đình văn hóa,

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo

được hỗ trợ, giúp đỡ tại chỗ...

Đại hội đã hiệp thương cử ra 75 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 19 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVIII.

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

trẻ em; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, can thiệp, trợ giúp kịp thời; bố trí kinh phí, huy động toàn xã hội tham gia tích cực và có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có sự tham gia tích cực, chủ động của em, thông qua các hình thức câu lạc bộ trẻ em, diễn đàn trẻ em, qua đó giúp trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình. Từng ngành, từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 80 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng ngày 22/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bộ luật Lao động ban hành ngày 23/6/1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995, đến nay đã trải qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007, 2012. Trong quá trình triển khai áp dụng, Bộ luật Lao động đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố và công đoàn ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn có đông người lao động đã tập trung thảo luận các nhóm nội dung cần lấy ý kiến trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): hợp đồng lao động và mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (chương III); mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm giờ tối đa (chương III); vấn đề về tiền lương (chương VI); điều chỉnh tuổi nghỉ hưu (chương XII); thương lượng tập thể (chương V); giải quyết tranh chấp lao động và đình công (chương XIV); tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (chương XIII); những quy định riêng đối với lao động nữ và thucz đẩy bình đẳng giới (chương X); thời gian nghỉ tết âm lịch và bổ sung 1 ngày nghỉ lễ ngày Thường binh - Liệt sĩ 2/7/7 (chương VII)...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu về các vấn đề đã nêu, trên cơ sở kết quả hội thảo, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục có ý kiến tham gia tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV.

ANH THƠ

Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

1. Khẩn trương phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16, Chỉ thị số 04 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các vận bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo quốc gia; các Công điện, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các công điện, kế hoạch, vận bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc, thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch theo đúng quy định của pháp luật về thú y và chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đó thực hiện triệt để nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch bệnh: Không giết mổ; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Có biện pháp động viên, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, giám thiếu tồn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Cùng với việc chỉ đạo các đoàn thể nhân dân về phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức tư kình nghiệm đợt phòng, chống qua địa để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân chỉ đạo bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi và nhanh chóng kiểm soát lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi; động viên, vận động các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh và tiếp tục sử dụng thịt lợn an toàn theo khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống, khống chế bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

6. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Địa phương, đơn vị nào không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch theo đúng quy định của pháp luật về thú y, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và để xảy ra để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

THÁI THUY

Tiêu thụ hơn 62.000kg lợn hơi cho người chăn nuôi

Thực hiện Thông báo số 668-TB/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong địa bàn tỉnh, huyện Thái Thụy đã phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi. Theo đó, UBND huyện vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong huyện hỗ trợ mua lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán của các hộ chăn nuôi tối thiểu từ 10kg lợn hơi trở lên.

Tính đến ngày 5/5/2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã hỗ trợ tiêu thụ cho người chăn nuôi hơn 62.000kg lợn hơi. Trong đó, khối các đơn vị, cơ quan huyện tiêu thụ 47.743kg lợn hơi; khối UBND các xã, thị trấn tiêu thụ 14.445kg lợn hơi.

Cùng với việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ người chăn nuôi lợn, các cấp, ngành trong huyện Thái Thụy còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không quăng lung với thịt lợn mà tiếp tục tiêu thụ, sử dụng thịt lợn an toàn...

TRẦN TUẤN

Phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Ngày 21/5/2019, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán bar.

Trước đó, hồi 23 giờ ngày 15/5/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra quán New Style tại thôn Đông Thanh, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình), phát hiện một số đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, tiến hành test nhanh tại chỗ phát hiện 16/82 đối tượng dương tính với ma túy. Quá trình kiểm tra đã thu trên người Đoàn Như Ngọc, sinh năm 1976, trú tại thôn Đông Khê, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) 0,412 gam Ketamin, khám xét nơi ở của Nguyễn thu thêm 18,4656 gam Methaphetamin và 1,862 gam Ketamin.

Lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Như Ngọc về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiến hành điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.

NGUYỄN TÙNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG